

# ĐẤT THÁI BÌNH - NGƯỜI THÁI BÌNH

## Rạng danh quê hương Thái Phúc

Không chỉ là đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, xã Thái Phúc (Thái Thụy) còn được biết đến là miền quê giàu truyền thống văn hóa, văn hiến, quê hương của hai anh em tiến sĩ họ Quách tài đức song toàn - Thượng thư Quách Đình Bảo và Đô ngự sử Quách Hữu Nghiêm.

Quách Đình Bảo và Quách Hữu Nghiêm sinh ra trong một gia đình thư lại ở làng Phúc Khê (huyện Thanh Quan) xưa, nay thuộc thôn Phúc Tiến (xã Thái Phúc). Quách Đình Bảo là anh cả, Quách Hữu Nghiêm là em út. Đây là hai vị quan tài đức thời nhà Lê sơ (thời hậu Lê), đều đỗ tiến sĩ, là quan đại thần đời vua Lê Thánh Tông, giữ

chức Thượng thư, chức Đô ngự sử và đi sứ nhà Minh, tham gia Hàn lâm viện, là quan Đề điệu (Chánh chủ khảo) trong các cuộc thi đình tại Quốc Tử Giám và đều phò vua, trực tiếp tham gia đánh trận mở mang bờ cõi. Từ nhỏ, Quách Đình Bảo đã nổi tiếng thần đồng. Ông tham gia và đỗ ba kỳ thi: thi Hương (1454), thi Hội (1456) và thi Đình (1463) - tại kỳ thi

này ông đã đỗ Thám hoa. Sau khi đi sứ nhà Minh vào năm 1470, đến năm 1471, Quách Đình Bảo được vua phong "Đồng các hiệu thư"; đến năm 1483 tiếp tục được vua phong "Thượng thư bộ lễ" và đến năm 1485 được vua phong "Thượng thư bộ hình". Ông được vua Lê Thái Tông giao chủ trì biên soạn nhiều bộ sách lớn như: Thiên nam dư hạ tập (1483),

Thiên chính kỷ sự (1483), Hoa anh hiếu trị (1486). Là người thẳng thắn, trung thực, uyên bác, Thượng thư Quách Đình Bảo luôn có suy nghĩ đúng đắn về việc trị nước. Trong cuộc đời làm quan của mình, Thượng thư Quách Đình Bảo luôn cảm thông với nỗi khổ của nhân dân và bảo vệ quyền lợi cho nhân dân; luôn phò giúp, hiến văn để sách giúp quốc gia thịnh vượng. Ông sớm nhận ra vị trí của kinh đô Thăng Long nên khuyến vua khuyến khích sản xuất, buôn bán để kinh đô thêm phồn thịnh. Lâm quan thanh liêm, cống hiến nhiều cho quốc gia, khi già, Thượng thư Quách Đình Bảo đã về trí sĩ dạy học chứ không ở lại kinh thành. Ông mất ngày 1 tháng 7 năm 1508 tại quê nhà, thọ 76 tuổi. Sau khi mất, ông được vua Lê truy phong làm Phúc thần làng Phúc Khê.

Cũng như anh trai, Quách Hữu Nghiêm thi đỗ Hoàng giáp năm 1466 khi tuổi còn trẻ và được bổ nhiệm làm quan trong triều. Ông luôn nuôi hoài bão lớn là tập trung sức lực, đào tạo nhân tài cho đất nước. Thi cử và giáo dục luôn là những việc chính thu hút ông, vì vậy ông luôn quan tâm tới trung tâm đào tạo nhân tài của đất nước là Quốc Tử Giám. Năm 1502, ông được cử làm chánh sứ sang Trung Quốc (nhà Minh) với mục đích "đập tắt mọi đời họa chiến tranh", "bồi đắp hòa



Từ đường Quách Đình Bảo, Quách Hữu Nghiêm tại xã Thái Phúc (Thái Thụy).

Ảnh: LÊ QUANG



Làng quê Thái Phúc (Thái Thụy).

Ảnh tư liệu

khí". Đến năm 1504, ông cùng đoàn sứ bộ trở về nước; trên đường về thăm quê đến khúc sông Côn Giang (làng Thuần Quan - nay là xã Thái Hà), ông lâm bệnh nặng và mất, thọ 62 tuổi. Khi đó trời mưa to, gió lớn và con thuyền của ông cũng bị chìm ngay.

Xuất thân từ tầng lớp bình dân nhưng với trí thông minh và nỗ lực trong học hành, Thượng thư Quách Đình Bảo và Đô ngự sử Quách Hữu Nghiêm đã thành đạt trên con đường công danh và là tấm gương sáng cho con cháu đời đời noi theo, luôn sống mãi trong tâm trí mỗi người dân Thái Bình nói chung. Để tưởng nhớ Thượng thư Quách Đình Bảo và Đô ngự sử Quách Hữu Nghiêm, năm 1508, sau khi Thượng thư Quách Đình Bảo mất, con cháu dòng họ Quách đã dựng đền thờ hai tòa theo hình chữ nhị ngay tại quê hương của hai ông, bên trong cung cấm còn lưu giữ và thờ

một bức kháng gian cổ, thời nhà Nguyễn cao 1,8m, dài 2m cùng bài vị, mũ, áo quan của hai ông. Trong đền thờ còn lưu giữ được những đồ quý mà hai ông lưu lại như bức đại tự "Thi lễ truyền gia" do vua Lê Thánh Tông tặng Thượng thư Quách Đình Bảo. Nằm ngay cạnh đền thờ là khu lăng mộ của Thượng thư Quách Đình Bảo. Khu chính lăng có đặt bàn thờ cùng hai văn bia tạc ghi thân thế, sự nghiệp và công đức của Thượng thư Quách Đình Bảo thời nhà Lê sơ. Phía bên lăng có lập ba bia mộ thờ các bậc thủy tổ của dòng họ Quách. Kể từ năm 1508, sau khi Thượng thư Quách Đình Bảo mất, lăng mộ được xây dựng và đã qua nhiều lần tu sửa của con cháu dòng họ Quách. Hàng năm, cứ vào ngày 1 tháng 7, con cháu dòng họ Quách lại tổ chức lễ giỗ tại từ đường để tưởng nhớ công đức của hai ông. Phía sau đền thờ, con cháu dòng họ Quách đã xây dựng nhà

truyền thống với mục đích giáo dục truyền thống hiếu học của dòng họ. Nhà truyền thống hiện lưu giữ gia phả của dòng họ Quách cho đến ngày nay và lưu giữ được 5 sắc phong của các đời vua Tự Đức, Duy Tân, Khải Định tri ân công đức của Đô ngự sử Quách Hữu Nghiêm.

Quê hương Thái Phúc của Thượng thư Quách Đình Bảo và Đô ngự sử Quách Hữu Nghiêm hôm nay đang từng ngày "thay da đổi thịt". Những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát, hệ thống điện, đường, trường, trạm đã hoàn thiện và không ngừng được củng cố. Đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Phát huy truyền thống hiếu học của quê hương, con em thôn Phúc Tiến nói riêng, xã Thái Phúc nói chung đang ra sức thi đua học tập, lao động, cống hiến, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

PHAN LỢI - MINH HƯƠNG

### ĐÔNG HƯNG

## Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng bộ huyện Đông Hưng đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đảng bộ huyện Đông Hưng hiện có trên 13.500 đảng viên, sinh hoạt tại 67 tổ chức cơ sở đảng. Để nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng; thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng... Trong đó, cấp ủy các cấp đặc biệt coi trọng tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Công tác thông tin thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế được thực hiện thường xuyên và kịp thời. Năm 2019, toàn huyện đã tổ chức 70

lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho trên 7.300 lượt học viên, tổ chức thành công hội thi báo cáo viên giỏi cấp huyện, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác trước những âm mưu của các thế lực thù địch, đồng thời khơi dậy tinh thần đoàn kết, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Phạm Văn Hằng, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Đông Hưng cho biết: Thời gian qua, cấp ủy huyện chỉ đạo cũng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Thực hiện rà soát, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh. Điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, giới thiệu cán bộ đối với 63 đồng chí, kết nạp 129 đảng viên mới. Bổ sung cấp ủy và giới

thiệu ứng cử các chức danh cán bộ chủ chốt còn khuyết thiếu ở xã, thị trấn. Thực hiện bổ sung nhân sự quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch. Nhờ thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng đã góp phần thực tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Kinh tế của huyện phát triển, giá trị sản xuất năm 2019 tăng 12% so với năm 2018. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, cấp ủy các cấp chỉ đạo tập trung quyết liệt các biện pháp dập dịch tả lợn châu Phi, khuyến khích nông dân chuyển sang nuôi các loại vật nuôi ít bị dịch bệnh, cho hiệu quả kinh tế cao hơn, đồng thời thực hiện tái đàn lợn sau khi hết dịch theo quy định. Tập trung nâng cao giá trị, hiệu quả 31

cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng 4 vụ/năm và mở rộng diện tích trồng cây vụ đông. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản của huyện năm 2019 đạt trên 3.200 tỷ đồng. Đồng chí Bùi Văn Duyệt, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện cho biết: Với việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính theo phương án "5 tại đây", mời gọi các nhà đầu tư lấp đầy các cụm công nghiệp, kích thích các cụm công nghiệp, chuyển mạch cho các doanh nghiệp, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng nhiều công trình lớn trọng điểm trên địa bàn nên lĩnh vực công nghiệp, xây dựng cơ bản của huyện tăng trưởng vượt bậc. Giá trị sản xuất năm 2019 đạt gần 8.000 tỷ đồng, tăng 20,11% so với năm 2018 (cao nhất trong nhiều năm trở lại đây), chiếm 54,8% trong cơ cấu kinh tế. Một trong những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ và nhân dân huyện Đông Hưng đạt được trong năm qua là 43/43 xã và huyện đã hoàn thành các tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Cấp ủy, chính quyền các cấp cũng đã chỉ đạo hoàn thành việc sáp nhập các trường tiểu học và THCS ở 23 xã, thị trấn; đồng thời, tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học. Phong trào giáo dục của huyện với vị trí thứ 6 vươn lên xếp thứ 2 khối các huyện, thành phố năm học vừa qua. Năm 2019, qua bình xét Đông Hưng có 13 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 50 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ có 4 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2020, Đảng bộ huyện Đông Hưng tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các khâu đột phá về tăng trưởng kinh tế: cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.



Công nhân Xi nghiệp May 10 Đông Hưng thi đua lao động sản xuất.

### NGÀNH NGÂN HÀNG

## Chung tay phòng, chống dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, kinh doanh, các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tỉnh đã triển khai các giải pháp theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và quy định của pháp luật hiện hành.

Là 1 trong 5 ngân hàng thương mại có quy mô hoạt động lớn trên địa bàn, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Thái Bình chủ động thực hiện các giải pháp chia sẻ khó khăn với khách hàng. Đến hết tháng 1/2020, tổng dư nợ cho vay của Chi nhánh đạt 5.953,3 tỷ đồng, trong đó cho vay nông nghiệp chiếm 1,1%, cho vay công nghiệp - xây dựng chiếm 92,61% và cho vay dịch vụ chiếm 6,29% tổng dư nợ cho vay. Để hỗ trợ thiết hại do dịch Covid-19 gây ra, các khách hàng là doanh nghiệp và cá nhân sản xuất, kinh doanh thuộc các lĩnh vực: vận tải kho bãi, dịch vụ du lịch, nhà hàng, khách sạn; thực phẩm và đồ uống cơ bản; xuất nhập khẩu với thị trường Trung Quốc trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thủy sản, dệt may, da giày; khách hàng có nguồn nguyên liệu nhập khẩu khác từ Trung Quốc mà doanh số thanh toán quốc tế với thị trường Trung Quốc chiếm trên 50% tổng doanh số thanh toán quốc tế của khách hàng sẽ được Vietcombank thực hiện cho vay khách hàng tạm trả nợ, giãn thời hạn trả nợ, không tính lãi suất phạt quá hạn; đồng thời, giảm lãi suất tiền vay (giảm 1%/năm đối với dư nợ cho vay ngắn hạn, 1,5%/năm đối với dư nợ cho vay trung, dài hạn bằng VND; giảm 0,5%/năm đối với dư nợ cho vay ngắn hạn, 0,75%/năm đối với dư nợ cho vay trung, dài hạn bằng USD và giảm 1%/năm lãi suất với VND, 0,5%/năm lãi suất với VND đối với các khoản vay mới) từ ngày 11/2/2020 đến hết ngày 30/4/2020. Hiện nay, Vietcombank Chi nhánh Thái



Để ngăn chặn ảnh hưởng của dịch Covid-19, Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thái Bình đã thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang tại bộ phận giao dịch khách hàng.

Bình đang rà soát các khoản vay để thực hiện hỗ trợ theo đúng đối tượng khách hàng và đúng thời gian theo quy định của hệ thống.

Cũng như Vietcombank Chi nhánh Thái Bình, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Thái Bình đang thực hiện rà soát các khoản vay của khách hàng cá nhân cũng như khách hàng doanh nghiệp để triển khai gói tín dụng 5.000 trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thủy sản, dệt may, da giày; khách hàng có nguồn nguyên liệu nhập khẩu khác từ Trung Quốc mà doanh số thanh toán quốc tế với thị trường Trung Quốc chiếm trên 50% tổng doanh số thanh toán quốc tế của khách hàng sẽ được Vietcombank thực hiện cho vay khách hàng tạm trả nợ, giãn thời hạn trả nợ, không tính lãi suất phạt quá hạn; đồng thời, giảm lãi suất tiền vay (giảm 1%/năm đối với dư nợ cho vay ngắn hạn, 1,5%/năm đối với dư nợ cho vay trung, dài hạn bằng VND; giảm 0,5%/năm đối với dư nợ cho vay ngắn hạn, 0,75%/năm đối với dư nợ cho vay trung, dài hạn bằng USD và giảm 1%/năm lãi suất với VND, 0,5%/năm lãi suất với VND đối với các khoản vay mới) từ ngày 11/2/2020 đến hết ngày 30/4/2020. Hiện nay, Vietcombank Chi nhánh Thái

Bình đang rà soát các khoản vay để thực hiện hỗ trợ theo đúng đối tượng khách hàng và đúng thời gian theo quy định của hệ thống. Cũng như Vietcombank Chi nhánh Thái Bình, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Thái Bình đang thực hiện rà soát các khoản vay của khách hàng cá nhân cũng như khách hàng doanh nghiệp để triển khai gói tín dụng 5.000 trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thủy sản, dệt may, da giày; khách hàng có nguồn nguyên liệu nhập khẩu khác từ Trung Quốc mà doanh số thanh toán quốc tế với thị trường Trung Quốc chiếm trên 50% tổng doanh số thanh toán quốc tế của khách hàng sẽ được Vietcombank thực hiện cho vay khách hàng tạm trả nợ, giãn thời hạn trả nợ, không tính lãi suất phạt quá hạn; đồng thời, giảm lãi suất tiền vay (giảm 1%/năm đối với dư nợ cho vay ngắn hạn, 1,5%/năm đối với dư nợ cho vay trung, dài hạn bằng VND; giảm 0,5%/năm đối với dư nợ cho vay ngắn hạn, 0,75%/năm đối với dư nợ cho vay trung, dài hạn bằng USD và giảm 1%/năm lãi suất với VND, 0,5%/năm lãi suất với VND đối với các khoản vay mới) từ ngày 11/2/2020 đến hết ngày 30/4/2020. Hiện nay, Vietcombank Chi nhánh Thái Bình đang rà soát các khoản vay để thực hiện hỗ trợ theo đúng đối tượng khách hàng và đúng thời gian theo quy định của hệ thống. Cũng như Vietcombank Chi nhánh Thái Bình, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Thái Bình đang thực hiện rà soát các khoản vay của khách hàng cá nhân cũng như khách hàng doanh nghiệp để triển khai gói tín dụng 5.000 trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thủy sản, dệt may, da giày; khách hàng có nguồn nguyên liệu nhập khẩu khác từ Trung Quốc mà doanh số thanh toán quốc tế với thị trường Trung Quốc chiếm trên 50% tổng doanh số thanh toán quốc tế của khách hàng sẽ được Vietcombank thực hiện cho vay khách hàng tạm trả nợ, giãn thời hạn trả nợ, không tính lãi suất phạt quá hạn; đồng thời, giảm lãi suất tiền vay (giảm 1%/năm đối với dư nợ cho vay ngắn hạn, 1,5%/năm đối với dư nợ cho vay trung, dài hạn bằng VND; giảm 0,5%/năm đối với dư nợ cho vay ngắn hạn, 0,75%/năm đối với dư nợ cho vay trung, dài hạn bằng USD và giảm 1%/năm lãi suất với VND, 0,5%/năm lãi suất với VND đối với các khoản vay mới) từ ngày 11/2/2020 đến hết ngày 30/4/2020. Hiện nay, Vietcombank Chi nhánh Thái Bình đang rà soát các khoản vay để thực hiện hỗ trợ theo đúng đối tượng khách hàng và đúng thời gian theo quy định của hệ thống. Cũng như Vietcombank Chi nhánh Thái Bình, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Thái Bình đang thực hiện rà soát các khoản vay của khách hàng cá nhân cũng như khách hàng doanh nghiệp để triển khai gói tín dụng 5.000 trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thủy sản, dệt may, da giày; khách hàng có nguồn nguyên liệu nhập khẩu khác từ Trung Quốc mà doanh số thanh toán quốc tế với thị trường Trung Quốc chiếm trên 50% tổng doanh số thanh toán quốc tế của khách hàng sẽ được Vietcombank thực hiện cho vay khách hàng tạm trả nợ, giãn thời hạn trả nợ, không tính lãi suất phạt quá hạn; đồng thời, giảm lãi suất tiền vay (giảm 1%/năm đối với dư nợ cho vay ngắn hạn, 1,5%/năm đối với dư nợ cho vay trung, dài hạn bằng VND; giảm 0,5%/năm đối với dư nợ cho vay ngắn hạn, 0,75%/năm đối với dư nợ cho vay trung, dài hạn bằng USD và giảm 1%/năm lãi suất với VND, 0,5%/năm lãi suất với VND đối với các khoản vay mới) từ ngày 11/2/2020 đến hết ngày 30/4/2020. Hiện nay, Vietcombank Chi nhánh Thái Bình đang rà soát các khoản vay để thực hiện hỗ trợ theo đúng đối tượng khách hàng và đúng thời gian theo quy định của hệ thống. Cũng như Vietcombank Chi nhánh Thái Bình, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Thái Bình đang thực hiện rà soát các khoản vay của khách hàng cá nhân cũng như khách hàng doanh nghiệp để triển khai gói tín dụng 5.000 trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thủy sản, dệt may, da giày; khách hàng có nguồn nguyên liệu nhập khẩu khác từ Trung Quốc mà doanh số thanh toán quốc tế với thị trường Trung Quốc chiếm trên 50% tổng doanh số thanh toán quốc tế của khách hàng sẽ được Vietcombank thực hiện cho vay khách hàng tạm trả nợ, giãn thời hạn trả nợ, không tính lãi suất phạt quá hạn; đồng thời, giảm lãi suất tiền vay (giảm 1%/năm đối với dư nợ cho vay ngắn hạn, 1,5%/năm đối với dư nợ cho vay trung, dài hạn bằng VND; giảm 0,5%/năm đối với dư nợ cho vay ngắn hạn, 0,75%/năm đối với dư nợ cho vay trung, dài hạn bằng USD và giảm 1%/năm lãi suất với VND, 0,5%/năm lãi suất với VND đối với các khoản vay mới) từ ngày 11/2/2020 đến hết ngày 30/4/2020. Hiện nay, Vietcombank Chi nhánh Thái Bình đang rà soát các khoản vay để thực hiện hỗ trợ theo đúng đối tượng khách hàng và đúng thời gian theo quy định của hệ thống. Cũng như Vietcombank Chi nhánh Thái Bình, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Thái Bình đang thực hiện rà soát các khoản vay của khách hàng cá nhân cũng như khách hàng doanh nghiệp để triển khai gói tín dụng 5.000 trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thủy sản, dệt may, da giày; khách hàng có nguồn nguyên liệu nhập khẩu khác từ Trung Quốc mà doanh số thanh toán quốc tế với thị trường Trung Quốc chiếm trên 50% tổng doanh số thanh toán quốc tế của khách hàng sẽ được Vietcombank thực hiện cho vay khách hàng tạm trả nợ, giãn thời hạn trả nợ, không tính lãi suất phạt quá hạn; đồng thời, giảm lãi suất tiền vay (giảm 1%/năm đối với dư nợ cho vay ngắn hạn, 1,5%/năm đối với dư nợ cho vay trung, dài hạn bằng VND; giảm 0,5%/năm đối với dư nợ cho vay ngắn hạn, 0,75%/năm đối với dư nợ cho vay trung, dài hạn bằng USD và giảm 1%/năm lãi suất với VND, 0,5%/năm lãi suất với VND đối với các khoản vay mới) từ ngày 11/2/2020 đến hết ngày 30/4/2020. Hiện nay, Vietcombank Chi nhánh Thái Bình đang rà soát các khoản vay để thực hiện hỗ trợ theo đúng đối tượng khách hàng và đúng thời gian theo quy định của hệ thống. Cũng như Vietcombank Chi nhánh Thái Bình, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Thái Bình đang thực hiện rà soát các khoản vay của khách hàng cá nhân cũng như khách hàng doanh nghiệp để triển khai gói tín dụng 5.000 trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thủy sản, dệt may, da giày; khách hàng có nguồn nguyên liệu nhập khẩu khác từ Trung Quốc mà doanh số thanh toán quốc tế với thị trường Trung Quốc chiếm trên 50% tổng doanh số thanh toán quốc tế của khách hàng sẽ được Vietcombank thực hiện cho vay khách hàng tạm trả nợ, giãn thời hạn trả nợ, không tính lãi suất phạt quá hạn; đồng thời, giảm lãi suất tiền vay (giảm 1%/năm đối với dư nợ cho vay ngắn hạn, 1,5%/năm đối với dư nợ cho vay trung, dài hạn bằng VND; giảm 0,5%/năm đối với dư nợ cho vay ngắn hạn, 0,75%/năm đối với dư nợ cho vay trung, dài hạn bằng USD và giảm 1%/năm lãi suất với VND, 0,5%/năm lãi suất với VND đối với các khoản vay mới) từ ngày 11/2/2020 đến hết ngày 30/4/2020. Hiện nay, Vietcombank Chi nhánh Thái Bình đang rà soát các khoản vay để thực hiện hỗ trợ theo đúng đối tượng khách hàng và đúng thời gian theo quy định của hệ thống. Cũng như Vietcombank Chi nhánh Thái Bình, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Thái Bình đang thực hiện rà soát các khoản vay của khách hàng cá nhân cũng như khách hàng doanh nghiệp để triển khai gói tín dụng 5.000 trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thủy sản, dệt may, da giày; khách hàng có nguồn nguyên liệu nhập khẩu khác từ Trung Quốc mà doanh số thanh toán quốc tế với thị trường Trung Quốc chiếm trên 50% tổng doanh số thanh toán quốc tế của khách hàng sẽ được Vietcombank thực hiện cho vay khách hàng tạm trả nợ, giãn thời hạn trả nợ, không tính lãi suất phạt quá hạn; đồng thời, giảm lãi suất tiền vay (giảm 1%/năm đối với dư nợ cho vay ngắn hạn, 1,5%/năm đối với dư nợ cho vay trung, dài hạn bằng VND; giảm 0,5%/năm đối với dư nợ cho vay ngắn hạn, 0,75%/năm đối với dư nợ cho vay trung, dài hạn bằng USD và giảm 1%/năm lãi suất với VND, 0,5%/năm lãi suất với VND đối với các khoản vay mới) từ ngày 11/2/2020 đến hết ngày 30/4/2020. Hiện nay, Vietcombank Chi nhánh Thái Bình đang rà soát các khoản vay để thực hiện hỗ trợ theo đúng đối tượng khách hàng và đúng thời gian theo quy định của hệ thống. Cũng như Vietcombank Chi nhánh Thái Bình, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Thái Bình đang thực hiện rà soát các khoản vay của khách hàng cá nhân cũng như khách hàng doanh nghiệp để triển khai gói tín dụng 5.000 trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thủy sản, dệt may, da giày; khách hàng có nguồn nguyên liệu nhập khẩu khác từ Trung Quốc mà doanh số thanh toán quốc tế với thị trường Trung Quốc chiếm trên 50% tổng doanh số thanh toán quốc tế của khách hàng sẽ được Vietcombank thực hiện cho vay khách hàng tạm trả nợ, giãn thời hạn trả nợ, không tính lãi suất phạt quá hạn; đồng thời, giảm lãi suất tiền vay (giảm 1%/năm đối với dư nợ cho vay ngắn hạn, 1,5%/năm đối với dư nợ cho vay trung, dài hạn bằng VND; giảm 0,5%/năm đối với dư nợ cho vay ngắn hạn, 0,75%/năm đối với dư nợ cho vay trung, dài hạn bằng USD và giảm 1%/năm lãi suất với VND, 0,5%/năm lãi suất với VND đối với các khoản vay mới) từ ngày 11/2/2020 đến hết ngày 30/4/2020. Hiện nay, Vietcombank Chi nhánh Thái Bình đang rà soát các khoản vay để thực hiện hỗ trợ theo đúng đối tượng khách hàng và đúng thời gian theo quy định của hệ thống. Cũng như Vietcombank Chi nhánh Thái Bình, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Thái Bình đang thực hiện rà soát các khoản vay của khách hàng cá nhân cũng như khách hàng doanh nghiệp để triển khai gói tín dụng 5.000 trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thủy sản, dệt may, da giày; khách hàng có nguồn nguyên liệu nhập khẩu khác từ Trung Quốc mà doanh số thanh toán quốc tế với thị trường Trung Quốc chiếm trên 50% tổng doanh số thanh toán quốc tế của khách hàng sẽ được Vietcombank thực hiện cho vay khách hàng tạm trả nợ, giãn thời hạn trả nợ, không tính lãi suất phạt quá hạn; đồng thời, giảm lãi suất tiền vay (giảm 1%/năm đối với dư nợ cho vay ngắn hạn, 1,5%/năm đối với dư nợ cho vay trung, dài hạn bằng VND; giảm 0,5%/năm đối với dư nợ cho vay ngắn hạn, 0,75%/năm đối với dư nợ cho vay trung, dài hạn bằng USD và giảm 1%/năm lãi suất với VND, 0,5%/năm lãi suất với VND đối với các khoản vay mới) từ ngày 11/2/2020 đến hết ngày 30/4/2020. Hiện nay, Vietcombank Chi nhánh Thái Bình đang rà soát các khoản vay để thực hiện hỗ trợ theo đúng đối tượng khách hàng và đúng thời gian theo quy định của hệ thống. Cũng như Vietcombank Chi nhánh Thái Bình, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Thái Bình đang thực hiện rà soát các khoản vay của khách hàng cá nhân cũng như khách hàng doanh nghiệp để triển khai gói tín dụng 5.000 trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thủy sản, dệt may, da giày; khách hàng có nguồn nguyên liệu nhập khẩu khác từ Trung Quốc mà doanh số thanh toán quốc tế với thị trường Trung Quốc chiếm trên 50% tổng doanh số thanh toán quốc tế của khách hàng sẽ được Vietcombank thực hiện cho vay khách hàng tạm trả nợ, giãn thời hạn trả nợ, không tính lãi suất phạt quá hạn; đồng thời, giảm lãi suất tiền vay (giảm 1%/năm đối với dư nợ cho vay ngắn hạn, 1,5%/năm đối với dư nợ cho vay trung, dài hạn bằng VND; giảm 0,5%/năm đối với dư nợ cho vay ngắn hạn, 0,75%/năm đối với dư nợ cho vay trung, dài hạn bằng USD và giảm 1%/năm lãi suất với VND, 0,5%/năm lãi suất với VND đối với các khoản vay mới) từ ngày 11/2/2020 đến hết ngày 30/4/2020. Hiện nay, Vietcombank Chi nhánh Thái Bình đang rà soát các khoản vay để thực hiện hỗ trợ theo đúng đối tượng khách hàng và đúng thời gian theo quy định của hệ thống. Cũng như Vietcombank Chi nhánh Thái Bình, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Thái Bình đang thực hiện rà soát các khoản vay của khách hàng cá nhân cũng như khách hàng doanh nghiệp để triển khai gói tín dụng 5.000 trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thủy sản, dệt may, da giày; khách hàng có nguồn nguyên liệu nhập khẩu khác từ Trung Quốc mà doanh số thanh toán quốc tế với thị trường Trung Quốc chiếm trên 50% tổng doanh số thanh toán quốc tế của khách hàng sẽ được Vietcombank thực hiện cho vay khách hàng tạm trả nợ, giãn thời hạn trả nợ, không tính lãi suất phạt quá hạn; đồng thời, giảm lãi suất tiền vay (giảm 1%/năm đối với dư nợ cho vay ngắn hạn, 1,5%/năm đối với dư nợ cho vay trung, dài hạn bằng VND; giảm 0,5%/năm đối với dư nợ cho vay ngắn hạn, 0,75%/năm đối với dư nợ cho vay trung, dài hạn bằng USD và giảm 1%/năm lãi suất với VND, 0,5%/năm lãi suất với VND đối với các khoản vay mới) từ ngày 11/2/2020 đến hết ngày 30/4/2020. Hiện nay, Vietcombank Chi nhánh Thái Bình đang rà soát các khoản vay để thực hiện hỗ trợ theo đúng đối tượng khách hàng và đúng thời gian theo quy định của hệ thống. Cũng như Vietcombank Chi nhánh Thái Bình, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Thái Bình đang thực hiện rà soát các khoản vay của khách hàng cá nhân cũng như khách hàng doanh nghiệp để triển khai gói tín dụng 5.000 trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thủy sản, dệt may, da giày; khách hàng có nguồn nguyên liệu nhập khẩu khác từ Trung Quốc mà doanh số thanh toán quốc tế với thị trường Trung Quốc chiếm trên 50% tổng doanh số thanh toán quốc tế của khách hàng sẽ được Vietcombank thực hiện cho vay khách hàng tạm trả nợ, giãn thời hạn trả nợ, không tính lãi suất phạt quá hạn; đồng thời, giảm lãi suất tiền vay (giảm 1%/năm đối với dư nợ cho vay ngắn hạn, 1,5%/năm đối với dư nợ cho vay trung, dài hạn bằng VND; giảm 0,5%/năm đối với dư nợ cho vay ngắn hạn, 0,75%/năm đối với dư nợ cho vay trung, dài hạn bằng USD và giảm 1%/năm lãi suất với VND, 0,5%/năm lãi suất với VND đối với các khoản vay mới) từ ngày 11/2/2020 đến hết ngày 30/4/2020. Hiện nay, Vietcombank Chi nhánh Thái Bình đang rà soát các khoản vay để thực hiện hỗ trợ theo đúng đối tượng khách hàng và đúng thời gian theo quy định của hệ thống. Cũng như Vietcombank Chi nhánh Thái Bình, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Thái Bình đang thực hiện rà soát các khoản vay của khách hàng cá nhân cũng như khách hàng doanh nghiệp để triển khai gói tín dụng 5.000 trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thủy sản, dệt may, da giày; khách hàng có nguồn nguyên liệu nhập khẩu khác từ Trung Quốc mà doanh số thanh toán quốc tế với thị trường Trung Quốc chiếm trên 50% tổng doanh số thanh toán quốc tế của khách hàng sẽ được Vietcombank thực hiện cho vay khách hàng tạm trả nợ, giãn thời hạn trả nợ, không tính lãi suất phạt quá hạn; đồng thời, giảm lãi suất tiền vay (giảm 1%/năm đối với dư nợ cho vay ngắn hạn, 1,5%/năm đối với dư nợ cho vay trung, dài hạn bằng VND; giảm 0,5%/năm đối với dư nợ cho vay ngắn hạn, 0,75%/năm đối với dư nợ cho vay trung, dài hạn bằng USD và giảm 1%/năm lãi suất với VND, 0,5%/năm lãi suất với VND đối với các khoản vay mới) từ ngày 11/2/2020 đến hết ngày 30/4/2020. Hiện nay, Vietcombank Chi nhánh Thái Bình đang rà soát các khoản vay để thực hiện hỗ trợ theo đúng đối tượng khách hàng và đúng thời gian theo quy định của hệ thống. Cũng như Vietcombank Chi nhánh Thái Bình, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Thái Bình đang thực hiện rà soát các khoản vay của khách hàng cá nhân cũng như khách hàng doanh nghiệp để triển khai gói tín dụng 5.000 trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thủy sản, dệt may, da giày; khách hàng có nguồn nguyên liệu nhập khẩu khác từ Trung Quốc mà doanh số thanh toán quốc tế với thị trường Trung Quốc chiếm trên 50% tổng doanh số thanh toán quốc tế của khách hàng sẽ được Vietcombank thực hiện cho vay khách hàng tạm trả nợ, giãn thời hạn trả nợ, không tính lãi suất phạt quá hạn; đồng thời, giảm lãi suất tiền vay (giảm 1%/năm đối với dư nợ cho vay ngắn hạn, 1,5%/năm đối với dư nợ cho vay trung, dài hạn bằng VND; giảm 0,5%/năm đối với dư nợ cho vay ngắn hạn, 0,75%/năm đối với dư nợ cho vay trung, dài hạn bằng USD và giảm 1%/năm lãi suất với VND, 0,5%/năm lãi suất với VND đối với các khoản vay mới) từ ngày 11/2/2020 đến hết ngày 30/4/2020. Hiện nay, Vietcombank Chi nhánh Thái Bình đang rà soát các khoản vay để thực hiện hỗ trợ theo đúng đối tượng khách hàng và đúng thời gian theo quy định của hệ thống. Cũng như Vietcombank Chi nhánh Thái Bình, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Thái Bình đang thực hiện rà soát các khoản vay của khách hàng cá nhân cũng như khách hàng doanh nghiệp để triển khai gói tín dụng 5.000 trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thủy sản, dệt may, da giày; khách hàng có nguồn nguyên liệu nhập khẩu khác từ Trung Quốc mà doanh số thanh toán quốc tế với thị trường Trung Quốc chiếm trên 50% tổng doanh số thanh toán quốc tế của khách hàng sẽ được Vietcombank thực hiện cho vay khách hàng tạm trả nợ, giãn thời hạn trả nợ, không tính lãi suất phạt quá hạn; đồng thời, giảm lãi suất tiền vay (giảm 1%/năm đối với dư nợ cho vay ngắn hạn, 1,5%/năm đối với dư nợ cho vay trung, dài hạn bằng VND; giảm 0,5%/năm đối với dư nợ cho vay ngắn hạn, 0,75%/năm đối với dư nợ cho vay trung, dài hạn bằng USD và giảm 1%/năm lãi suất với VND, 0,5%/năm lãi suất với VND đối với các khoản vay mới) từ ngày 11/2/2020 đến hết ngày 30/4/2020. Hiện nay, Vietcombank Chi nhánh Thái Bình đang rà soát các khoản vay để thực hiện hỗ trợ theo đúng đối tượng khách hàng và đúng thời gian theo quy định của hệ thống. Cũng như Vietcombank Chi nhánh Thái Bình, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Thái Bình đang thực hiện rà soát các khoản vay của khách hàng cá nhân cũng như khách hàng doanh nghiệp để triển khai gói tín dụng 5.000 trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thủy sản, dệt may, da giày; khách hàng có nguồn nguyên liệu nhập khẩu khác từ Trung Quốc mà doanh số thanh toán quốc tế với thị trường Trung Quốc chiếm trên 50% tổng doanh số thanh toán quốc tế của khách hàng sẽ được Vietcombank thực hiện cho vay khách hàng tạm trả nợ, giãn thời hạn trả nợ, không tính lãi suất phạt quá hạn; đồng thời, giảm lãi suất tiền vay (giảm 1%/năm đối với dư nợ cho vay ngắn hạn, 1,5%/năm đối với dư nợ cho vay trung, dài hạn bằng VND; giảm 0,5%/năm đối với dư nợ cho vay ngắn hạn, 0,75%/năm đối với dư nợ cho vay trung, dài hạn bằng USD và giảm 1%/năm lãi suất với VND, 0,5%/năm lãi suất với VND đối với các khoản vay mới) từ ngày 11/2/2020 đến hết ngày 30/4/2020. Hiện nay, Vietcombank Chi nhánh Thái Bình đang rà soát các khoản vay để thực hiện hỗ trợ theo đúng đối tượng khách hàng và đúng thời gian theo quy định của hệ thống. Cũng như Vietcombank Chi nhánh Thái Bình, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Thái Bình đang thực hiện rà soát các khoản vay của khách hàng cá nhân cũng như khách hàng doanh nghiệp để triển khai gói tín dụng 5.000 trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thủy sản, dệt may, da giày; khách hàng có nguồn nguyên liệu nhập khẩu khác từ Trung Quốc mà doanh số thanh toán quốc tế với thị trường Trung Quốc chiếm trên 50% tổng doanh số thanh toán quốc tế của khách hàng sẽ được Vietcombank thực hiện cho vay khách hàng tạm trả nợ, giãn thời hạn trả nợ, không tính lãi suất phạt quá hạn; đồng thời, giảm lãi suất tiền vay (giảm 1%/năm đối với dư nợ cho vay ngắn hạn, 1,5%/năm đối với dư nợ cho vay trung, dài hạn bằng VND; giảm 0,5%/năm đối với dư nợ cho vay ngắn hạn, 0,75%/năm đối với dư nợ cho vay trung, dài hạn bằng USD và giảm 1%/năm lãi suất với VND, 0,5%/năm lãi suất với VND đối với các khoản vay mới) từ ngày 11/2/2020 đến hết ngày 30/4/2020. Hiện nay, Vietcombank Chi nhánh Thái Bình đang rà soát các khoản vay để thực hiện hỗ trợ theo đúng đối tượng khách hàng và đúng thời gian theo quy định của hệ thống. Cũng như Vietcombank Chi nhánh Thái Bình, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Thái Bình đang thực hiện rà soát các khoản vay của khách hàng cá nhân cũng như khách hàng doanh nghiệp để triển khai gói tín dụng 5.000 trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thủy sản, dệt may, da giày; khách hàng có nguồn nguyên liệu nhập khẩu khác từ Trung Quốc mà doanh số thanh toán quốc tế với thị trường Trung Quốc chiếm trên 50% tổng doanh số thanh toán quốc tế của khách hàng sẽ được Vietcombank thực hiện cho vay khách hàng tạm trả nợ, giãn thời hạn trả nợ, không tính lãi suất phạt quá hạn; đồng thời, giảm lãi suất tiền vay (giảm 1%/năm đối với dư nợ cho vay ngắn hạn, 1,5%/năm đối với dư nợ cho vay trung, dài hạn bằng VND; giảm 0,5%/năm đối với dư nợ cho vay ngắn hạn, 0,75%/năm đối với dư nợ cho vay trung, dài hạn bằng USD và giảm 1%/năm lãi suất với VND, 0,5%/năm lãi suất với VND đối với các khoản vay mới) từ ngày 11/2/2020 đến hết ngày 30/4/2020. Hiện nay, Vietcombank Chi nhánh Thái Bình đang rà soát các khoản vay để thực hiện hỗ trợ theo đúng đối tượng khách hàng và đúng thời gian theo quy định của hệ thống. Cũng như Vietcombank Chi nhánh Thái Bình, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Thái Bình đang thực hiện rà soát các khoản vay của khách hàng cá nhân cũng như khách hàng doanh nghiệp để triển khai gói tín dụng 5.000 trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thủy sản, dệt may, da giày; khách hàng có nguồn nguyên liệu nhập khẩu khác từ Trung Quốc mà doanh số thanh toán quốc tế với thị trường Trung Quốc chiếm trên 50% tổng doanh số thanh toán quốc tế của khách hàng sẽ được Vietcombank thực hiện cho vay khách hàng tạm trả nợ, giãn thời hạn trả nợ, không tính lãi suất phạt quá hạn; đồng thời, giảm lãi suất tiền vay (giảm 1%/năm đối với dư nợ cho vay ngắn hạn, 1,5%/năm đối với dư nợ cho vay trung, dài hạn bằng VND; giảm 0,5%/năm đối với dư nợ cho vay ngắn hạn, 0,75%/năm đối với dư nợ cho vay trung, dài hạn bằng USD và giảm 1%/năm lãi suất với VND, 0,5%/năm lãi suất với VND đối với các khoản vay mới) từ ngày 11/2/2020 đến hết ngày 30/4/2020. Hiện nay, Vietcombank Chi nhánh Thái Bình đang rà soát các khoản vay để thực hiện hỗ trợ theo đúng đối tượng khách hàng và đúng thời gian theo quy định của hệ thống. Cũng như Vietcombank Chi nhánh Thái Bình, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Thái Bình đang thực hiện rà soát các khoản vay của khách hàng cá nhân cũng như khách hàng doanh nghiệp để triển khai gói tín dụng 5.000 trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thủy sản, dệt may, da giày; khách hàng có nguồn nguyên liệu nhập khẩu khác từ Trung Quốc mà doanh số thanh toán quốc tế với thị trường Trung Quốc chiếm trên 50% tổng doanh số thanh toán quốc tế của khách hàng sẽ được Vietcombank thực hiện cho vay khách hàng tạm trả nợ, giãn thời hạn trả nợ, không tính lãi suất phạt quá hạn; đồng thời, giảm lãi suất tiền vay (giảm 1%/năm đối với dư nợ cho vay ngắn hạn, 1,5%/năm đối với dư nợ cho vay trung, dài hạn bằng VND; giảm 0,5%/năm đối với dư nợ cho vay ngắn hạn, 0,75%/năm đối với dư nợ cho vay trung, dài hạn bằng USD và giảm 1%/năm lãi suất với VND, 0,5%/năm lãi suất với VND đối với các khoản vay mới) từ ngày 11/2/2020 đến hết ngày 30/4/2020. Hiện nay, Vietcombank Chi nhánh Thái Bình đang rà soát các khoản vay để thực hiện hỗ trợ theo đúng đối tượng khách hàng và đúng thời gian theo quy định của hệ thống. Cũng như Vietcombank Chi nhánh Thái Bình, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Thái Bình đang thực hiện rà soát các khoản vay của khách hàng cá nhân cũng như khách hàng doanh nghiệp để triển khai gói tín dụng 5.000 trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thủy sản, dệt may, da giày; khách hàng có nguồn nguyên liệu nhập khẩu khác từ Trung Quốc mà doanh số thanh toán quốc tế với thị trường Trung Quốc chiếm trên 50% tổng doanh số thanh toán quốc tế của khách hàng sẽ được Vietcombank thực hiện cho vay khách hàng tạm trả nợ, giãn thời hạn trả nợ, không tính lãi suất phạt quá hạn; đồng thời, giảm lãi suất tiền vay (giảm 1%/năm đối với dư nợ cho vay ngắn hạn, 1,5%/năm đối với dư nợ cho vay trung, dài hạn bằng VND; giảm 0,5%/năm đối với dư nợ cho vay ngắn hạn, 0,75%/năm đối với dư nợ cho vay trung, dài hạn bằng USD và giảm 1%/năm lãi suất với VND, 0,5%/năm lãi suất với VND đối với các khoản vay mới) từ ngày 11/2/2020 đến hết ngày 30/4/2020. Hiện nay, Vietcombank Chi nhánh Thái Bình đang rà soát các khoản vay để thực hiện hỗ trợ theo đúng đối tượng khách hàng và đúng thời gian theo quy định của hệ thống. Cũng như Vietcombank Chi nhánh Thái Bình, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Thái Bình đang thực hiện rà soát các khoản vay của khách hàng cá nhân cũng như khách hàng doanh nghiệp để triển khai gói tín dụng 5.000 trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thủy sản, dệt may, da giày; khách hàng có nguồn nguyên liệu nhập khẩu khác từ Trung Quốc mà doanh số thanh toán quốc tế với thị trường Trung Quốc chiếm trên 50% tổng doanh số thanh toán quốc tế của khách hàng sẽ được Vietcombank thực hiện cho vay khách hàng tạm trả nợ, giãn thời hạn trả nợ, không tính lãi suất phạt quá hạn; đồng thời, giảm lãi suất tiền vay (giảm 1%/năm đối với dư nợ cho vay ngắn hạn, 1,5%/năm đối với dư nợ cho vay trung, dài hạn bằng VND; giảm 0,5%/năm đối với dư nợ cho vay ngắn hạn, 0,75%/năm đối với dư nợ cho vay trung, dài hạn bằng USD và giảm 1%/năm lãi suất với VND, 0,5%/năm lãi suất với VND đối với các khoản vay mới) từ ngày 11/2/2020 đến hết ngày 30/4/2020. Hiện nay, Vietcombank Chi nhánh Thái Bình đang rà soát các khoản vay để thực hiện hỗ trợ theo đúng đối tượng khách hàng và đúng thời gian theo quy định của hệ thống. Cũng như Vietcombank Chi nhánh Thái Bình, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Thái Bình đang thực hiện rà soát các khoản vay của khách hàng cá nhân cũng như khách hàng doanh nghiệp để triển khai gói tín dụng 5.000 trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thủy sản, dệt may, da giày; khách hàng có nguồn nguyên liệu nhập khẩu khác từ Trung Quốc mà doanh số thanh toán quốc tế với thị trường Trung Quốc chiếm trên 50% tổng doanh số thanh toán quốc tế của khách hàng sẽ được Vietcombank thực hiện cho vay khách hàng tạm trả nợ, giãn thời hạn trả nợ, không tính lãi suất phạt quá hạn; đồng thời, giảm lãi suất tiền vay (giảm 1%/năm đối với dư nợ cho vay ngắn hạn, 1,5%/năm đối với dư nợ cho vay trung, dài hạn bằng VND; giảm 0,5%/năm đối với dư nợ cho vay ngắn hạn, 0,75%/năm đối với dư nợ cho vay trung, dài hạn bằng USD và giảm 1%/năm lãi suất với VND, 0,5%/năm lãi suất với VND đối với các khoản vay mới) từ ngày 11/2/2020 đến hết ngày 30/4/2020. Hiện nay, Vietcombank Chi nhánh Thái Bình đang rà soát các khoản vay để thực hiện hỗ trợ theo đúng đối tượng khách hàng và đúng thời gian theo quy định của hệ thống. Cũng như Vietcombank Chi nhánh Thái Bình, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam